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             สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
                     ทรงสบืต่องานอนรัุกษพั์นธกุรรมพชื

พ.ศ. 2535   ทรงเร่ิมโครงการอนรัุกษพั์นธกุรรมพชื
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราช

ดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู ้ดำเนินการ สำหรับงบประมาณดำเนินงานนั ้น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื ่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ  ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ โดยจดัสรา้งธนาคารพชืพรรณขึน้ในป ี2536 สำหรบัการเกบ็รักษาพนัธกุรรมพชืทีเ่ปน็เมลด็และ
เนือ้เยือ่ และสนบัสนุนงบประมาณดำเนนิงานทกุกจิกรรมของโครงการ
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ทรงมีพระราชปรารภ พระราชดำร ิและ
พระราชทานแนวทางการดำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กับนายพิศิษฐ์ วรอุไร
และนายพรชัย จุฑามาศ ในพระราชวโรกาส
ตา่งๆ สรุปดงันี้

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารท่ีประทับ
ในสำนักงานชลประทาน เขต 1 ถนน
ทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่

- ทรงมีพระราชปรารภถึงการเสด็จ
พระราชดำเนินผ่านไปทางจังหวัดนนทบุร ี
ทรงเห็นมีพันธุ์ไม้เก่าๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียน
บางพันธุ ์อาจยังคงมีลักษณะดีอยู ่ แต่สวน
เหล่าน้ีจะเปล่ียนสภาพไป  จึงทรงห่วงว่า พันธ์ุไม้
เหลา่นัน้จะหมดไป

- พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ควรอนุรักษ์พันธุ ์ที ่ไม่ใช่พืช
เศรษฐกจิไว้ด้วย

- ตามเกาะต่างๆ มีพืชพรรณอยู่มาก
แต่ยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการสำรวจ
พืชพรรณตามเกาะดว้ย

-   พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเ้ดก็มจิีตสำนกึในการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื
       ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความนา่สนใจของพชืพรรณ  และเกดิความ
     ปิตทิีจ่ะทำการศกึษาและอนรัุกษพ์นัธุพ์ชืพรรณตอ่ไป    การใชว้ธิกีารสอนการอบรมทีท่ำ
      ใหเ้กดิความรูสึ้กกลวัวา่ หากไมอ่นรัุกษแ์ลว้จะเกดิผลเสยี เกดิอนัตรายแกต่นเอง     จะทำ
     ใหเ้ดก็เกดิความเครยีด ซ่ึงจะเปน็ผลเสยีตอ่ประเทศในระยะยาว
-    ทรงมพีระราชดำรใิหท้ำศนูยข์อ้มูลพนัธกุรรมพชื โดยมโีปรแกรมคอมพวิเตอร ์ทีแ่สดงถงึ

                              ลักษณะของพชืออกมาเปน็ภาพสไีด ้เพือ่สะดวกในการอา้งองิคน้ควา้

วันที ่28 ธันวาคม 2538 ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะหต์าก จังหวัดตาก
-    พระราชทานแนวทางการดำเนนิงานเกีย่วกบัสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
-     การนำตน้ไมม้าปลกูเพิม่เตมิใหเ้ดก็รูจั้กนัน้ ตอ้งไมมี่พชืเสพยต์ดิ
-    ควรใหเ้ดก็หดัเขยีนตำรา จากสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
-      ควรนำตวัอยา่ง ดิน หนิ แร ่มาแสดงในหอ้งพพิธิภณัฑด์ว้ย เพราะในจงัหวดัตาก มีหนิแร่

อยู่มากชนดิ
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วันที ่6 มิถุนายน 2539  ณ   เขาเสวยกะปใินศนูยก์ารพัฒนาหว้ยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

- ทรงให้อนุรักษ์ต้นหว้าใหญ่ในบริเวณวังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นต้นหว้า
ทีข่ึน้อยูท่ีน่ัน่กอ่นกอ่สร้างวงั

- ทรงให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ
จงัหวดัพงังา

- ทรงให้ทำการสำรวจ ขึ้นทะเบียนรหัสต้นพืชที่ขึ ้นอยู่เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ

- ทรงใหว้ดัพกิดัตำแหนง่ของตน้พชืทีข่ึน้ทะเบยีนไว้
- ทรงใหร้วบรวมพนัธกุรรมหวายชนดิตา่งๆ
- ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ

วันที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา กรุงเทพมหานคร
- ทรงให้หาวิธีดำเนินการให้มีข้อมูลที่จะได้รู ้ว่า ใครทำอะไรเกี ่ยวกับพันธุกรรมพืช

ของหนว่ยงานตา่งๆ  ใหส่ื้อถงึกนัในระบบเดยีวกนัได้
- ทรงให้หาวิธีการท่ีจะทำให้เด็กสนใจพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัย ต้ังคำถามตนเอง

เกีย่วกบัพชืพรรณทีต่นสนใจนัน้ ซ่ึงจะนำไปสูก่ารศกึษาทดลอง คน้ควา้วจัิยอยา่งงา่ยๆ
สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก ก็สามารถดำเนินการได้
หากอาจารยใ์นโรงเรยีนตา่งๆ ทำไดด้งันีก้จ็ะชว่ยใหเ้ดก็เปน็คนฉลาด

วันที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดสิุดาลัย สวนจติรลดา กรุงเทพมหานคร
พระราชทานพระราโชวาทใหค้ณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ

และผูท้ลูเกลา้ถวายฯ ทีเ่ฝา้ทลูละอองพระบาทในการประชมุประจำป ีโครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชือันเนือ่ง
มาจากพระราชดำรฯิ

ข้าพเจ้ายินดีและขอบคณุทุกคนทีเ่ข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันน้ี ดังท่ีได้กล่าวมาแลว้ว่าโครงการ
อนรัุกษพ์นัธกุรรมพชืฯ นี ้ไดด้ำเนนิการมาเปน็เวลาถงึ 5 ปีแลว้ และคดิกนัวา่จะทำตอ่ในชว่งทีส่องอกี 5 ปี
และคดิมาใหมว่า่ในขัน้ทีส่องนีจ้ะทำในลกัษณะไหน ทีจ่ริงในเบือ้งตน้นัน้ ขา้พเจา้กมิ็ไดเ้ปน็นกัพฤกษศาสตร์
หรือศึกษาทางนีม้าโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนีก็้คงจะสายไปเสยีแล้วเพราะวา่ขณะนีไ้ม่สามารถจำช่ือคน สัตว์
สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจพืชพรรณและทรัพยากรของประเทศเรามานานแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางพืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษามากกว่าอย่างอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกัน
เยอะแยะ ถ้าจะศึกษาสัตว์ สัตว์ก็ว่ิงหนีหมด แต่พืชน้ันเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็ เกิดความสนใจว่า
นอกจากทางกรมปา่ไมซ่ึ้งไดต้ดิตอ่กนัในครัง้แรก ในเบือ้งตน้ เพราะวา่ชอบไปทอ่งเทีย่วในทีต่า่งๆ ตามปา่เขา
ดูว่าเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้
ก ็ยังเห็นว่ามีหน่วยงานทั ้งหน่วยงานของรัฐ ของเอกชน ทั ้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่นกรมป่าไม้
กรมวิชาการเกษตร และกับทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาว่าพืชกี่ชนิด
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ทั ้งเร ื ่องของพืชชนิดต่างๆ เร ื ่องงาน
อนุกรมวิธานอย่างนี้เป็นต้น ก็ศึกษากัน
หลายแห่ง จึงเกิดความคิดข้ึนมาว่าน่าจะ
มีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันได้ทำงานใน
ส่วนของตนอย่างไร และงานน้ันอย่างเช่น
ยกตัวอย่างเช่นพืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่
แต ่ละแห่งได ้รวบรวมนั ้น ชื ่อต ่าง
หรอืซ้ำกนัอยา่งไร เพือ่ทีจ่ะใหร้วมกนัวา่
ทัง้ประเทศเรามอีะไรบา้ง ทีจ่ริงแลว้งาน
ที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เป็นเรื่องที่ทำ
ได้ยากและทำได้ช้า คนๆ เดียวหรือว่าสถาบันๆ เดียวนั ้นจะครอบคลุมไม่ได้ทั ้งหมด ถ้ามีหลายๆ
หน่วยงานช ่วยก ันครอบคลุมก ็อาจจะได ้มาก ถ้าต ่างคนต่างไม ่ร ู ้ก ันน ั ้นก ็อาจจะเก ิดเป ็นท ี ่น ่า
เสียดายว่าจะไม่ได้ข้อมูลเต็มที่ จึงนึกถึงว่าอยากจะทำฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะได้ใช้ค้นคว้า
ได้ด้วยกันที่วังนี้ซึ่งก็มีความรู้สึกว่า 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ใหญ่โตพอสมควร แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะ
เอางานทุกสิ ่งทุกอย่างมาสุมกันก็ย่อมจะไม่พอ พื ้นที ่ไม่ได้ก็ต้องทำงานอะไรที ่จะประหยัดที ่ที ่สุด
ในตอนนั ้นก ็เลยคิดว ่าทำฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร ์ ซึ ่งใช ้การเร ียกชื ่อพืชที ่ท ุกคนจะเข ้าถ ึงได ้
จึงพัฒนาจากจุดนั ้นมาเป็นงานต่างๆ ที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวถึงเมื ่อสักครู ่นี ้อออกไปหลายๆ อย่าง
ซึ่งงานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยราชการต่างๆ ได้ทำมาแล้วเป็นจำนวนมาก และหลังจากโครงการฯ
นี้ก็มีการตั ้งขึ ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี ้จะได้มาตกลงกัน
แน่นอนว่าใครทำอะไรและในสว่นท่ีเหลือกัน ถ้าซ้ำกันโดยไม่จำเป็นก็อาจจะตกลงกันได้ว่าแบ่งกันว่าอันน้ีงานน้ี
ใครจะทำ หรืองานที่หน่วยโครงการทางด้านสำนักพระราชวังเคยทำอยู่ แต่ว่าเมื่อมีหน่วยงานที่มีชื ่อ
ของหน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบโดยตรงรับไปทำแล้ว ทางสำนักพระราชวังก็คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่วนนั้น
และก็หันมาทำงานทางด้านการประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการสมสมัย
ในปัจจุบันซ่ึงประเทศคอ่นข้างจะฝืดเคืองเพราะฉะนัน้ทำงานอะไร ถึงแม้จะเป็นงานทีดี่ถ้าตกลงกนัได้แล้วก็จะ
เป็นการประหยดัพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ ท่ีว่าให้ในส่วนน้ีแล้วก็จะได้จำเป็นจะไม่ต้องให้หน่วยงานอ่ืน
หรือถ้าให้หน่วยงานอื่นก็ต้องให้ทำไป และงานนี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะทำงานได้โดย
ประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จำเป็นในขั้นนี้หรือว่าทำได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความหรูหรา หรือ
ความสวยงามมากนกัเอาเฉพาะทีใ่ช้จริงๆ และกป็ระหยดัไดเ้ปน็บางสว่นกด็ี

ส่วนสำหรบัของโรงเรยีนนัน้ กไ็ดมี้ประสบการณใ์นการทีไ่ปเยีย่มโรงเรยีนในภาคตา่งๆ มาหลายแหง่
ก็เห็นว่าเร่ืองท่ีจะสอนใหนั้กเรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรกัในทรัพยากรคอืความรกัชาติ รักแผ่นดินน้ี
ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักษาประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดย
ก่อใหเ้กดิความรกัความเขา้ใจ ถ้าใครไมรู้่จักกนัเรากไ็ม่มีความสมัพันธ ์ไม่มีความผกูพนัตอ่กันแตว่่าถา้ใหเ้ขา
รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้เคยไดแ้นะนำโรงเรยีนตา่งๆ ทีไ่ดไ้ปเยีย่มไมเ่ฉพาะแตโ่รงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการนี ้โรงเรยีนทัว่ๆ
ไปดว้ยวา่เรือ่งของนอกจากพชืพรรณแลว้ ส่ิงทีมี่ในธรรมชาต ิส่ิงทีห่าไดง้า่ยๆ นัน้กอ็าจจะเปน็อปุกรณใ์นการ
สอนวิชาต่างๆ ได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ก็ไม่ต้องหาของอื่นให้เป็นตัวแบบ
หรือในเรือ่งภาษาไทย การเรยีงความกอ็าจจะทำใหเ้ร่ืองของการเขยีนรายงาน ทำใหหั้ดเขยีนหนงัสือหรืออาจ
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แต่งคำประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้  หรือเป็นตัวอย่างงาน
ศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ  ดังที่ ดร. พิศิษฐ์ฯ
ได้กล่าวมา  นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ
ซ่ึงอาจจะช่วยได้ ในท่ีน้ียังไม่เคยกล่าวคือเร่ืองของวิชาการ ท้องถ่ิน
ซึ ่งก ็เป็นนโยบายของกระทรวงศ ึกษาธิการอยู ่แล้วที ่ว ่า
จะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ท้องถิ่น  นอกจากความรู้ที ่
เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว  แม้แต่ตำราก็มีการ
ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ในท้องถิ่นนั้นได้รวบรวมความรู้หรือ
ได้แต่งขึ้น  ในระยะนี้ซึ่งเท่าที่ได้เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการ
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม  อาชีพท้องถ่ินมาบ้าง  แต่ในด้านของ
ธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย  เท่าที่ไปแนะนำมาในเรื่อง
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ันได้เสนอว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะท่ีว่าจะให้
เด็กนักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว
กพ็ยายามจะใหอ้อกไปดขูา้งๆ โรงเรยีนวา่ ทีน่ัน่มอีะไรอยู ่และ

ตน้ไมน้ัน้ชือ่อะไร  เปน็อะไร  และพอดมีีประสบการณจ์ากการทีไ่ดเ้คยออกไปสง่เสรมิในเรือ่งของโภชนาการ
งานในระยะแรกๆ ที่เริ ่มทำงานเมื่อ พ.ศ. 2523   ในช่วงนั้นออกไปทำงานก็ทำงานอย่างค่อนข้างจะ
เบี้ยน้อยหอยน้อยคือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเอง ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ผัก  หรืออุปกรณ์ที่ใช้
มากนักได้ครบทุกแห่งท่ีไป ก็ให้ใช้พืชผักในท้องถ่ินท่ีพอจะมีอยู่  ผักพ้ืนบ้านผักพ้ืนเมืองหรือของท่ีเขากินอยู่แล้ว
เสริมเข้าไปในม้ืออาหารน้ันด้วย เร่ืองน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษา เพราะได้พบว่ามีพืชพรรณหลายอย่าง ซ่ึงก็ยังไม่เป็น
ที ่ร ู ้จ ักกันในส่วนกลาง  ในท้องถิ ่นนั ้นเขาก็ร ู ้และก็มีชื ่อพื ้นเมือง  แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแม้แต่ชื ่อ
วทิยาศาสตรก์ย็งัไมมี่ใครแนใ่จวา่ชือ่อะไร  กน็ำมาศกึษา  และเวลานีก้ไ็ดเ้หน็วา่มกีารศกึษา อยา่งกวา้งขวาง
คือได้ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง  และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืช
เหล่านัน้ไวด้ว้ย  เดมิเทา่ทีค่ดิกย็อมรบัวา่ไมไ่ดค้ดิเรือ่งพษิภยั เพราะเหน็วา่คนรบัประทานกนั อยูป่ระจำยงั
มีอายยุนือยู ่  แตเ่หน็วา่จากการวจัิยของนกัวชิาการกไ็ดท้ราบวา่มพีชืพืน้บา้นบางอยา่ง ที่รับประทานกนัอยู่
ซ่ึงมีพิษบ้าง  ทำให้เป็นข้อคิดท่ีว่าถ้าบริโภคกันในส่วนท่ีเป็นท้องถ่ินก็อาจจะไม่เป็น พิษภัยมาก เพราะว่าในวันน้ัน
เก็บผักชนิดนี้ได้ก็นำมาบริโภค อีกวันก็เก็บได้อีกอย่างก็นำมาบริโภค  แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการส่งเสริม
เป็นโครงการขึ้นมาแล้วก็จะมีการขยายพันธุ์
เป็นจำนวนมากและกรั็บประทานอยา่งนีซ้้ำ ๆ
ซาก ๆ  ซึ ่งจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็น
อย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ อันนี้ที่ยกตัวอย่าง
แสดงว่าวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอย่าง
และมกีารศกึษาไดห้ลายอยา่ง และกมี็บุคคล
ห ล า ย ค น ท ี ่ ช ่ ว ย ก ั น ค ิ ด ช ่ ว ย ก ั น ท ำ
ถ้าจะช่วยกันจริงๆ นี้ก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่
ถ ึ งข ั ้ นตอนน ี ้ ก ็ คงต ้องแบ ่ งหน ้ าท ี ่ ก ั น
เพ ื ่อท ี ่จะแบ่งในด้าน ปริมาณงานที ่ทำ
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หรืองบประมาณที่ทำ  ก็ได้รับการ
สั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอว่า
ถ้าคนเรามีความคิดพุ่งแล่นอะไรต่างๆ
นานา  ก็คิดได้แต่ถึงตอนทำจริงมี
ขั้นตอนเหมือนกัน  การใช้คนให้ทำ
อะไร นี่ก็ ต้องคิดถึงกระบวนการว่า
จะไปถึงเป้าหมาย ที่เราต้องการนั้น
จะต้องใช้ทั ้งเง ินใช้ทั ้งเวลา ใช้ทั ้ง
ความคดิความอา่นตา่ง ๆ  ซ่ึงจะไปใช้
ใครทำ ก็ต้องเอาให้แน่ว่าเขาเต็มใจ
หรืออาจเต็มใจแต่ว่ามีภาระกิจมาก

มีเวลาจะทำใหเ้ทา่ใด หรอืเขาอาจทำใหด้ว้ยความเกรงใจเราแลว้วา่ทหีลงัอยา่งนีเ้ปน็ตน้  กบ็อกวา่ไมเ่ปน็ไร
เพราะว่าเวลาทำอะไร ก็มิได้บังคับก็ขอเชิญเข้าร่วมช่วยกัน  แต่ถ้าคนใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อสงสัย
ประการใดก็ไถ่ถามกันได้ไม่ต้องเกรงใจ  เพราะถือว่าทำงานวิชาการแบบน้ีไม่เคยจะคิดว่าโกรธเคือง ถ้าใครทำไม่ได้
ไม่ได้ ก็แล้วไป  ก็ทำอย่างอื ่น  ทำอย่างนี ้ไม่ได้ก็ต้องทำได้สักอย่าง  คิดว่าโครงการนี ้ข ั ้นตอน
ต่อไปอาจจะต้องดูเร่ืองเหล่าน้ีให้ละเอียดย่ิงข้ึน  ใครทำอะไรได้และประโยชน์อาจจะมีอีกหลายอย่าง  เช่น  งาน
บางอยา่งหรอือยา่งพชืนีจ้ะมปีระโยชนใ์นเชงิธรุกจิไดอี้กกมี็ดว้ยซำ้  ถา้เราทราบสรรพคณุของเขาและนำมา
ใช้ในส่วนที ่ว ่าถ้าขยายพันธุ ์แล้วไม่อ ันตราย  คือการขยายพันธุ ์เหล่านี ้ก ็อาจจะเป็นการช่วยใน
เร่ืองของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพ่ิมข้ึนอีกก็อาจเป็นได้ ท้ังน้ีก็ต้องไม่ละเลยในเร่ืองของวิชาการ  ส่ิงท่ีถูกต้อง
อะไรที ่เป็นคุณ  อะไรที ่เป็นโทษ  และยังมีเร ื ่องที ่เก ี ่ยวข้องในเร ื ่องของงานของเง ิน  ในที ่น ี ้ย ัง
มีเรื ่องเพิ่มอีกเรื ่องหนึ่งคือเรื ่องของที่ดิน อาจจะต้องมีการกำหนดแน่นอนว่าที่ดินนั้นอยู่ในสภาพไหน
สภาพการถอืครองในลกัษณะไหน  ศึกษาในเรือ่งของ กฎหมายใหถู้กตอ้งวา่ใครมสิีทธิห์รือหนา้ทีท่ำอะไรบา้ง
ใครทำอะไรได้  ใครทำอะไรไม่ได้  เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะต้องศึกษา  เป็นเร่ืองท่ีจะต้องจุกจิกมาก อีกหลายอย่าง
ที ่พ ูดน ี ้ม ิได ้หมายความถ ึงว ่าจะเป ็นการจะจ ับผิดว ่าใครทำผ ิดใครทำถ ูก  แต่ว ่างานในโลก
ปัจจุบันนี้ทำอะไรก็รู ้สึกว่าเรื่องการรักษามาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ  เพราะว่าต่อไปงานนี้ของเรา
อาจจะไม่ใช่จำกัดอยู่แต่ภายในประเทศ  อาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอื่นด้วย  เป็นการสร้าง
ความเจริญให้แก่ประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการทำงานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได้ นี่ก็เป็นความคิด
เก่ียวกับเร่ืองโครงการน้ี




